



## Hoàn chỉnh tốt wudu, các ngón tay luồn vào các khe ngón tay, súc mạnh miệng và mũi trừ phi đang là người nhịn chay.

Ông Laqet bin Sabrah - cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại: Tôi từng làm người đại diện cho bộ tộc Al-Muntafiq đến gặp Thiên Sứ của Allah. Khi chúng tôi đến nhà của Thiên Sứ thì chúng tôi không gặp được Người mà chúng tôi gặp được bà 'A-ishah, người mẹ của những người có đức tin. Bà đã cho người làm món Khazirah (súp từ lúa mì và mỡ) đãi chúng tôi và mang ra cho chúng tôi một mâm chà là. Sau đó, Thiên Sứ của Allah trở về, bảo: "Các người đã được tiếp đãi gì chưa?" Chúng tôi nói: dạ có thưa Thiên Sứ của Allah. Rồi trong lúc chúng tôi đang ngồi cùng với Thiên Sứ của Allah thì một người chăn cừu của Người lừa đàn cừu của Người về chuồng, cùng với đàn cừu có một con cừu non theo sau. Thiên Sứ của Allah hỏi người chăn cừu "Con cừu nào để vậy?" Người chăn cừu nói: Bahmah. Thiên Sứ của Allah: "Người hãy cắt tiết con cừu non đó". Rồi Người với chúng tôi: "Các người đừng nghĩ rằng Ta cắt tiết nó vì các người, Ta có 100 con cừu, Ta không muốn nhiều hơn, cho nên mỗi khi con Bahmah đẻ con thì Ta cắt tiết nó." Tôi nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi có vợ và cô ấy thường buông lời xúc phạm tôi. Người nói: "Thế thì hãy ly dị cô ta!" Tôi nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, cô ấy đã có con của tôi. Người nói: "Vậy người hãy khuyên bảo cô ta, nếu cô ta còn có sự tốt đẹp thì cô ta sẽ sửa đổi, và người chớ đánh vợ của người giống như người đánh người hầu gái của người." Tôi nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, xin Người nói cho tôi biết về wudu! Người nói: "Hoàn chỉnh tốt wudu, các ngón tay luồn vào các khe ngón tay, súc mạnh miệng và mũi trừ phi đang là người nhịn chay."

[Sahih (chính xác)] [Do Ibnu Maajah ghi - Do Al-Tirmizdi ghi - Do Al-Nasaa-i' ghi - Do Abu Dawood ghi - Do Ahmad ghi - Do Al-Darimi ghi]

Vị Sahabah Laqet bin Sabrah - cầu xin Allah hài lòng về ông - trình bày cho chúng ta biết rằng ông ấy đã từng làm người đại diện cho cộng đồng bộ tộc của mình đến gặp Thiên Sứ của Allah. Theo thường lệ, những người đại diện sẽ hỏi Thiên Sứ của Allah về những điều quan trọng đối với họ cũng như những gì mà họ đang thắc mắc. Bà 'A-ishah đã tiếp đãi họ món súp lúa mì được nấu với mỡ cùng với một mâm chà là. Họ nhìn thấy một người chăn cừu của Thiên Sứ lừa đàn cừu về chuồng và đi theo sau đàn cừu là một con cừu non, Thiên Sứ của Allah ra lệnh bảo người chăn cừu cắt tiết con cừu non đó và Người nói với các vị khách rằng không phải Người cắt tiết con cừu đó là vì họ, họ chớ nên nghĩ đó là điều gây khó khăn cho chủ nhà trong việc tiếp đãi khách mà từ chối. Và một trong những câu hỏi mà ông Laqet đã hỏi Thiên Sứ, đó là cách đối xử với vợ thường xuyên xúc phạm mình. Thiên Sứ của Allah cho biết rằng hãy nên khuyên răn, nếu cô ta chịu sửa chữa và thay đổi thì tiếp tục chung sống còn không thì ly dị. Thiên Sứ của Allah cũng ngăn cấm đánh vợ giống như đánh người nữ hầu.

Ông Laqet cũng hỏi Thiên Sứ về Wudu' và Người cho biết cần phải chu đáo trong việc rửa các bộ phận cần rửa, phải nên luồn các ngón tay này vào các kẽ ngón tay kia và đó là sunnah; và Người cho biết một sunnah khác trong wudu' là súc mạnh mũi và miệng, trừ phi đang nhịn chay thì không nên súc mạnh bởi sợ rằng nước sẽ vào trong cổ họng.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/8378>

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

